

BÁO CÁO
kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10 năm 2023
và nhiệm vụ tháng 11 năm 2023

Thực hiện Quy định số 08-QĐi/ĐUK ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; căn cứ kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 9/2023, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình báo cáo kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng tháng 10/2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2023 như sau:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy

Ngày 25/10/2023, Đảng ủy trường tổ chức hội nghị kiểm điểm việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng tháng 10/2023, xây dựng Nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2023¹.

Trong tháng 10/2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Trường, về cơ bản, công tác tổ chức cán bộ; tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên; quản lý khoa học công nghệ và đối ngoại; thanh tra, pháp chế; đảm bảo chất lượng giáo dục; tài chính và cơ sở vật chất đã hoàn thành tốt các nội dung đã đề ra trong Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tháng 9/2023. Cụ thể:

Về công tác tổ chức cán bộ, Đảng ủy chỉ đạo Nhà trường chỉ đạo Nhà trường thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức danh Giám đốc Trung tâm đào tạo thường xuyên theo quy định. Long trọng tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023 - 2024 (thứ Tư, ngày 18/10/2023), để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng đại biểu, viên chức và sinh viên. Triển khai công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, định kỳ năm 2023. Tổ chức khảo sát, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức có trình độ Tiến sỹ ngành Khoa học Sinh học.

¹ Nghị quyết số 147-NQ/ĐU ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình.

Công tác tuyển sinh năm 2023 thực hiện theo đúng kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về đào tạo, triển khai kế hoạch dạy và học học kỳ I, năm học 2023 - 2024 cho sinh viên khóa 65 và công tác kiến tập sư phạm, thực hành nghề năm học 2023 - 2024 cho sinh viên hệ chính quy. Tiếp tục quản lý, giảng dạy các lớp bồi dưỡng giáo viên trung học cơ sở dạy học môn Khoa học tự nhiên, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm Mầm non cho giáo viên dạy tiếng Anh các cơ sở giáo dục mầm non. Tổ chức lớp bồi dưỡng Kinh doanh lưu trú Homestay; lớp huấn luyện kỹ năng bơi theo đặt hàng.

Về công tác quản lý khoa học công nghệ, tiếp tục tuyển chọn đề tài KHCN cấp cơ sở và phê duyệt danh mục đề tài NCKH của sinh viên cấp Trường năm học 2023 - 2024. Chuẩn bị điều kiện cho Hội thảo tại Trường về “Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay” và Hội thảo tại Trường Đại học Udon Thani Rajabhat, Thái Lan.

Về hoạt động đối ngoại, tổ chức tiếp nhận và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục quản lý đối với Lưu học sinh Lào diện hợp tác và tự túc học dự bị tiếng Việt khóa 17 và chuyên ngành khóa 65 theo thông báo từ Sở Ngoại vụ Quảng Bình đúng quy định.

Về công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đã triển khai công tác cập nhật thông tin dữ liệu, điều chỉnh báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2023; cập nhật dữ liệu Nhà trường lên Phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo năm học 2023 - 2024.

Tiếp tục triển khai công tác lấy ý kiến của sinh viên tốt nghiệp năm 2022 về chương trình đào tạo; ý kiến của Nhà sử dụng lao động về chương trình đào tạo và chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2022.

Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch. Tiến hành thanh tra công tác quản lý các đơn vị thuộc Trường theo kế hoạch đã được phê duyệt. Tiếp tục kiểm tra nền nếp dạy học tại giảng đường; phối hợp kiểm tra việc thực hiện thời giờ làm việc của đội ngũ viên chức hành chính tại các đơn vị. Triển khai công tác phòng, chống tham nhũng theo kế hoạch và tổ chức tiếp công dân định kỳ, thường xuyên đúng quy định.

Triển khai thực hiện công tác pháp chế, phổ biến giáo dục pháp luật và công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm học 2023 - 2024 theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, thẩm định và ban hành

hệ thống văn bản quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của Nhà trường.

Về công tác sinh viên, quản lý và tổ chức có chất lượng “Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên” cho sinh viên đầu năm học. Phối hợp tổ chức Chương trình Khai giảng năm học 2023 - 2024, Chương trình Chào tân sinh viên khóa 65 và Hội nghị tổng kết năm học 2022 - 2023 cho Lưu học sinh Lào.

Đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khóa 65 và Lưu học sinh Lào. Thu nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp xã hội, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và hồ sơ vay vốn của sinh viên thuộc diện chính sách nói trên. Tổ chức và quản lý sinh viên ở Ký túc xá và sinh viên ngoại trú theo quy định. Liên hệ doanh nghiệp xin tài trợ học bổng cho sinh viên trong dịp Khai giảng năm học 2023 - 2024.

Công tác tài chính, thực hiện nghiêm túc chế độ tài chính, đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Nhà trường. Thực hiện chế độ tài chính, thanh toán các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động và người học đúng quy định của pháp luật. Xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 và Kế hoạch tài chính - ngân sách Trường giai đoạn 2024 - 2026 trình cấp có thẩm quyền theo quy định. Thanh toán các khoản cho giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình bồi dưỡng giáo viên dạy môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý ở trung học cơ sở.

Công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trong Nhà trường được giữ vững. Triển khai thực hiện công tác phòng, chống lụt bão, ứng phó với thiên tai năm 2023 trong toàn Trường.

2. Công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

Đảng ủy tiếp tục chỉ đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn thể Đảng bộ. Công tác chính trị, tư tưởng trong toàn thể Đảng bộ, Nhà trường được giữ vững. Toàn thể đảng viên, viên chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII theo Kế hoạch số 122-KH/TU ngày 15 tháng 9 năm 2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Ban

Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10 tháng 8 năm 2023 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2023; Kết luận số 57-KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới theo Hướng dẫn của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Đảng ủy triển khai thực hiện quy trình bầu bổ sung chức danh ủy viên Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh theo quy định. Đồng ý cho 02 quần chúng làm hồ sơ đề nghị kết nạp.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII “*về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy tiến hành kiểm tra đối với chi bộ và đồng chí Bí thư chi bộ Phòng Khoa học công nghệ và Đối ngoại theo kế hoạch.

2.4. Công tác dân vận và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể

Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết tháng 9/2023.

Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn trường triển khai các hoạt động theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình. Phối hợp tổ chức thành công Hội nghị viên chức và người lao động năm học 2023 - 2024. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2023).

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường thực hiện kế hoạch công tác đoàn và phong trào thanh niên của Tỉnh Đoàn, Trung ương Hội sinh viên. Tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2022 - 2023, tổng kết mùa hè tình nguyện 2023. Phối hợp tổ chức Chương trình Chào năm học mới - chào Tân sinh viên khóa 65. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại thuốc lá và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình trong đoàn viên, thanh niên, hội viên.

Hội Chữ thập đỏ trường triển khai Chương trình cùng em đến trường năm học 2023 - 2024 cho sinh viên. Tổ chức tổng kết và trao khen thưởng các tập thể và cá nhân trong Phong trào Hội CTĐ và Hiến máu tình nguyện.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 11/2023

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

a) Công tác tổ chức cán bộ

Xây dựng phương án tạm hoãn hợp đồng làm việc đối với một số vị trí việc làm trong thời gian tới. Xem xét, bố trí nguồn chi trả lương đối với giảng viên Viện Nông nghiệp và Môi trường thuộc diện thu hút người có trình độ chuyên môn cao của tỉnh. Triển khai công tác xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2023. Báo cáo công tác chuyển đổi vị trí công tác và vai trò, trách nhiệm người đứng đầu năm 2023. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

b) Công tác tuyển sinh, đào tạo và bồi dưỡng thường xuyên

Tiếp tục triển khai công tác tuyển sinh đại học các hệ đào tạo theo Đề án tuyển sinh của Trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Triển khai xây dựng Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh.

Cập nhật cơ sở dữ liệu sinh viên khóa 65 lên hệ thống và đăng ký học phần Học kỳ 1 cho sinh viên. Hướng dẫn sinh viên các ngành đào tạo giáo viên khóa 65 nộp đơn xét hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định tại Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

Rà soát tiến độ giảng dạy các học phần và xây dựng kế hoạch tổ chức thi học kỳ I, năm học 2023 - 2024 các khóa 62, 63 và khóa 64. Triển khai dạy học và thực tập cho các lớp hệ liên thông. Chuẩn bị điều kiện về tự chủ giáo dục Quốc phòng - An ninh phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức, quản lý và giảng dạy có chất lượng các lớp bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ sư phạm Mầm non cho giáo viên Tiếng Anh; tổ chức lớp huấn luyện kỹ năng bơi theo đặt hàng của Công ty Cổ phần Xi măng Sông Gianh.

Tiếp tục hoàn thiện Đề án thực hiện chương trình “Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình theo Kế hoạch số 1809/KH-UBND ngày 12 tháng 9 năm 2023 của UBND tỉnh Quảng Bình.

c) Công tác quản lý khoa học công nghệ và đối ngoại

Phê duyệt kết quả tuyển chọn và ký hợp đồng thực hiện đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2023 - 2024; nghiệm thu các đề tài KHCN cấp cơ sở năm học 2022 - 2023 đến hạn. Tổ chức Hội thảo khoa học: “*Chuyển đổi số trong giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn hiện nay*” theo kế hoạch.

Tiếp nhận Lưu học sinh Lào diện hợp tác và tự túc học dự bị tiếng Việt khóa 17 và đào tạo chuyên ngành khóa 65 (*nếu có*) theo thông báo của Sở Ngoại vụ Quảng Bình. Hoàn thiện thủ tục xin thị thực lần đầu cho Lưu học sinh Lào diện hợp tác và tự túc học dự bị tiếng Việt khóa 17 và chuyên ngành khóa 65; làm thủ tục gia hạn và chuyển đổi visa cho các Lưu học sinh Lào học chuyên ngành đến hạn. Tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo kế hoạch.

Tổ chức tốt chuyên công tác tại Thái Lan của viên chức tham gia Hội thảo tại Trường Đại học Udon Thani từ ngày 31/10/2023 đến ngày 04/11/2023 theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Lớp tiếng Anh Access tổ chức hoạt động cộng đồng về chủ đề bảo vệ môi trường, truyền thông về phân loại rác thải và làm sạch đường phố, bãi biển, khuôn viên khu vực đang sinh sống. Tổng kết Chương trình Access vào cuối tháng 11/2023. Tiếp tục triển khai các hoạt động và tham gia Hội thảo quốc tế (*trực tuyến*) tổ chức tại Bangladesh từ ngày 01 - 03/11/2023 trong khuôn khổ Dự án Harmony Erasmus+.

d) Công tác bảo đảm chất lượng giáo dục

Tiếp tục cập nhật và kiểm tra tiến độ thực hiện nhập dữ liệu ở các nội dung phục vụ các hoạt động đánh giá CTĐT lên Phần mềm quản lý CSDL theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ban hành kế hoạch khuyến nghị sau đánh giá ngoài chương trình đào tạo. Tiếp tục cập nhật thông tin dữ liệu, điều chỉnh báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục năm 2023.

Tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhà sử dụng lao động về chất lượng sinh viên tốt nghiệp năm 2022 và chương trình đào tạo; kết quả lấy ý kiến cựu sinh viên tốt nghiệp năm 2022 về chương trình đào tạo. Triển khai lấy ý kiến của viên chức và người lao động về công tác quản lý, chất lượng phục vụ của khối phòng, trung tâm và cơ sở vật chất năm học 2022 - 2023.

đ) Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân và công tác pháp chế

Tiến hành kiểm tra việc đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy tại Trường đối với Khoa Luật theo kế hoạch. Tiếp tục kiểm tra nền nếp dạy

học tại giảng đường. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng, công tác tiếp công dân năm 2023 và tổ chức tiếp công dân trong Nhà trường theo quy định.

Ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường Đại học Quảng Bình. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 và hướng dẫn nội dung trọng tâm tuyên truyền, phổ biến pháp luật tháng 11/2023. Báo cáo việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023 và báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023.

e) Công tác quản lý sinh viên

Thành lập Ban Cán sự các lớp năm học 2023 - 2024. Tổ chức Hội nghị dân chủ sinh viên cấp Trường. Tiếp tục tổ chức “*Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên*” cho sinh viên khóa 65 nhập học đợt 2 và sinh viên các khóa 63, 64.

Tổ chức cho Lưu học sinh Lào tham dự Cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh nước ngoài tại Việt Nam năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Đà Nẵng; tổng kết năm học 2022 - 2023 và tổ chức các hoạt động chào mừng Quốc Khánh Lào cho lưu học sinh.

Xử lý hồ sơ miễn, giảm học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên con dân tộc, sinh viên tàn tật, sinh viên mồ côi và sinh viên con hộ nghèo năm học 2023 - 2024; xác nhận chế độ ưu đãi; giấy vay vốn; giấy xác nhận cho sinh viên theo quy định.

Phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11; tuyên truyền, vận động giảng viên, viên chức và sinh viên hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2023. Tiếp tục triển khai các hoạt động Hỗ trợ sinh viên.

g) Công tác tài chính và cơ sở vật chất

Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Nhà trường; thực hiện chế độ tài chính, thanh toán các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động, người học và các bên liên quan đúng quy định. Xây dựng phương án chi trả lương cho giảng viên hưởng lương từ nguồn thu của Trường giảng đủ giờ trong năm học. Thanh toán các khoản cho giảng viên tham gia giảng dạy Chương trình bồi dưỡng giáo viên THCS dạy môn Khoa học tự nhiên, môn Lịch sử và Địa lý. Hoàn thiện dự toán ngân sách Trường năm 2024 tại trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Điều chỉnh mức thu học phí đối với đào tạo trình độ đại học các hệ liên thông, văn bằng thứ 2 phù hợp với tình hình thực tiễn. Triển khai công tác Bảo hiểm y tế năm học 2023 - 2024 cho sinh viên khóa 62, 63 và 64.

Trang cấp trang thiết bị, tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo phục vụ tốt cho các hoạt động của Nhà trường. Sắp xếp, bố trí lại nơi làm việc một số đơn vị cho phù hợp, hiệu quả. Tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình: Sửa chữa Nhà hiệu bộ Trường Đại học Quảng Bình. Triển khai thi công gói thầu Xây lắp và cung cấp thiết bị công trình: Xây dựng Ký túc xá sinh viên Campuchia, Lào tại Trường Đại học Quảng Bình.

h) Hoạt động của các Trung tâm

Chỉ đạo Trung tâm Học liệu lập tài khoản và hướng dẫn sinh viên khóa 65 sử dụng Thư viện số. Tổ chức biên tập cơ sở dữ liệu số nội sinh, ngoại sinh; xử lý, phân loại, đính chính tài liệu tài liệu; tuyên truyền, giới thiệu tài liệu mới và phục vụ bạn đọc theo quy định.

Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học tiếp tục tuyển sinh các lớp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản. Tổ chức giảng dạy, thi, xét công nhận hoàn thành Chương trình và cấp Chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.

1.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội và triển khai công tác phòng, chống mưa lụt, ứng phó với thiên tai năm 2023 trong toàn Trường. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tự chủ giáo dục Quốc phòng - An ninh.

2. Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng

2.1. Công tác chính trị tư tưởng

Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong toàn thể Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Chuyên đề năm 2022 của Đảng bộ tỉnh Quảng Bình về “*Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương, phát huy ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Quảng Bình phát triển nhanh, bền vững*”.

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, phổ biến Quy định số 124-QĐ/TW ngày 04 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị.

Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023); hưởng ứng, tham gia các

hoạt động kỷ niệm 106 năm Cách mạng tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2023).

2.2. Công tác tổ chức xây dựng Đảng

Báo cáo kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2023 và báo cáo sơ kết phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” giai đoạn 2021 - 2023 theo yêu cầu của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh.

Ban hành kế hoạch kiểm điểm, đánh giá và xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân lãnh đạo, quản lý, tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 theo hướng dẫn của cấp ủy Đảng cấp trên.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Bộ Chính trị khóa XII “*về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới*”.

2.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy triển khai công tác kiểm tra, giám sát Quý IV theo kế hoạch; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2023 theo quy định.

2.5. Công tác dân vận và lãnh đạo các đoàn thể

Lãnh đạo, chỉ đạo Công đoàn trường triển khai các hoạt động theo kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) trong đoàn viên và lao động.

Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên trường thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Tỉnh Đoàn, Trung ương Hội sinh viên. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên và hội viên. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023) trong đoàn viên, hội viên.

Hội Chữ thập đỏ trường triển khai các hoạt động theo kế hoạch của Hội Chữ thập đỏ tỉnh; tổ chức các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 23/11/2023) và trao thưởng của Trung ương Hội và của BCH Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào của Hội.

2.6. Nghiệp vụ công tác Đảng và phát triển đảng viên

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ trường hoàn thành thu nộp đảng phí tháng 11/2023. Tiếp tục làm tốt công tác theo dõi, giúp đỡ và bồi dưỡng quần chúng

để giới thiệu đề nghị kết nạp vào Đảng, nhất là quần chúng ưu tú trong lực lượng sinh viên.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng tháng 10 năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2023, Đảng ủy Trường Đại học Quảng Bình báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Bình được biết để theo dõi, lãnh đạo và chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- BTV Đảng ủy Khối (*để báo cáo*);
- Ủy viên BCH Đảng bộ;
- Lưu: VP Đảng ủy.

T/M ĐẢNG ỦY

BÍ THƯ

(Đã ký)

Nguyễn Đức Vượng